

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 3004/KH-BVSTBPN ngày 08/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn ngành; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của công chức, viên chức, học sinh, sinh viên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác trẻ em và bình đẳng giới. Tuyên truyền, giáo dục về các chính sách bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông, đặc biệt cần tuân thủ các quy định của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

II. Nội dung thực hiện

1. Chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

3. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông (*Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 3431/KH-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh*).

4. Những hoạt động chính

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 tại cơ quan, đơn vị.

Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi tuyên truyền; truyền thông trực tiếp tại đơn vị thông qua các hoạt động nói chuyện chuyên đề; các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội ...

Căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức đối thoại, tọa đàm, hội thảo về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (*thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giới, ...*), giao lưu văn nghệ, thể thao...; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 nói riêng, ...

Phối hợp với các ban, ngành ở địa phương phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em.

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ, việc vi phạm

về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

5. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn ngân sách của đơn vị và các nguồn vận động, huy động hợp pháp khác.

III. Tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Phối hợp với cơ quan ở địa phương tuyên truyền các thông điệp của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để hưởng ứng Tháng hành động trên địa bàn đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức theo dõi, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xuất bản, in ấn, phát hành tài liệu, sản phẩm thông tin có nội dung định kiến về giới.

Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo (cô Oanh -VT) trước ngày 10/12/2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- TP, PTP;
- Các chuyên viên;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Trần Thị Kim Nhãn